

# Phát huy vai trò y tế tư nhân trong phòng, chống dịch

**X**ác định phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ không của riêng ai và không ai có thể đứng ngoài cuộc, nhất là các đơn vị khám chữa bệnh, do đó, cùng với các cơ sở y tế trong tỉnh, các bệnh viện, phòng khám tư nhân đã tích cực tham gia từ khâu kiểm soát người về tỉnh, xét nghiệm sàng lọc, phát hiện kịp thời trường hợp nghi nhiễm, nhiệm vụ Covid-19, tiêm vắc-xin đến sẵn sàng trở thành nơi thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 trong tình hình dịch lan rộng.

Ngay từ khi dịch xuất hiện tại Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa Thái Bình (thành phố Thái Bình) đã xác định phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, sự an toàn cho cán bộ, nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân phải đặt lên hàng đầu. Do đó, Bệnh viện luôn sẵn sàng đầu tư cho công tác phòng, chống dịch, thường xuyên cập nhật thông tin dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Bác sĩ Nhâm Sỹ Đức, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện cho biết: Chủ động phòng, chống dịch, ngoài việc thực hiện sàng lọc, phân luồng ngay từ cổng, trong thời điểm dịch diễn biến phức tạp, Bệnh viện còn tổ

chức trực chốt, khám sàng lọc và test nhanh SARS-CoV-2 để phát hiện kịp thời các trường hợp nguy cơ, bảo đảm an toàn cho người bệnh, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế. Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, Bệnh viện còn phối hợp với các địa phương, đơn vị triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19; thành lập 5 đội tiêm lưu động, mỗi ngày có thể tiêm khoảng 1.900 mũi. Tính đến nay, Bệnh viện đã thực hiện tiêm được hơn 15.930 mũi vắc-xin cho người dân, trong đó có nhiều người cao tuổi, người có bệnh nền, bệnh nhân có tiền sử dị ứng... Bên cạnh đó, tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ Phạm Chí Công là cán bộ Bệnh viện đang học tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã xung phong lên đường thực hiện nhiệm vụ. Sẵn sàng tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19, Bệnh viện đã cử 10 bác sĩ, 30 điều dưỡng đi tập huấn; chuẩn bị phương án chuyển công năng thành bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 khi được trung dụng.

Với lợi thế ở gần dân, thường xuyên tiếp đón nhiều bệnh nhân đến khám, điều trị, các cơ sở y tế tư nhân có vai trò quan trọng trong sàng lọc, phát hiện sớm

các trường hợp nghi nhiễm, nhiễm Covid-19 từ cộng đồng. Đội ngũ y tế đông, các bệnh viện, phòng khám tư nhân có lực lượng quan trọng trong công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về dịch Covid-19. Có bệnh viện còn bố trí lực lượng tham gia trực chốt, kiểm soát người ra, vào tỉnh; thực hiện tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Nhiều bệnh viện, phòng khám còn tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Bên cạnh đó, có những bệnh viện sẵn sàng chuyển đổi công năng thành bệnh viện thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19.

Ông Hà Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Hiện nay, Thái Bình có 7 bệnh viện và hệ thống phòng khám đa khoa, chuyên khoa tư nhân. Qua các đợt dịch, cùng các cấp, ngành, địa phương và các đơn vị y tế công lập, hệ thống y tế tư nhân đã hỗ trợ đắc lực và hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch. Cụ thể, nhiều bệnh viện đã tham gia vào công tác xét nghiệm sàng lọc Covid-19 tại cộng đồng và các chốt kiểm soát dịch của tỉnh; thực hiện công tác tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19; cử cán bộ, nhân viên y tế tham gia các lớp tập huấn về điều trị bệnh nhân Covid-19 do Bộ Y tế, Sở Y tế tổ chức để sẵn sàng tham gia công tác thu dung, điều trị khi được huy động. Dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường. Nguy cơ dịch xâm nhập, lây lan luôn thường trực. Do đó, ngành Y tế rất mong cùng với việc thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch tại đơn vị, các bệnh viện, phòng khám tư nhân sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người thầy thuốc trong phòng, chống dịch. Bởi mỗi cơ sở y tế đều là mắt xích quan trọng để có thể thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

HOÀNG LANH



Xét nghiệm sàng lọc Covid-19 ngẫu nhiên tại cộng đồng.

## THÁI THUY

# Điểm sáng xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố kiểu mẫu

Mục tiêu huyện Thái Thụy đặt ra trong năm 2021 là mỗi xã, thị trấn xây dựng được một nhà văn hóa thôn, tổ dân phố kiểu mẫu. Mục tiêu này đang dần được hoàn thành khi đến nay toàn huyện đã xây dựng được 20 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố kiểu mẫu tại 20/36 xã, thị trấn.

**H**iện nay, toàn bộ các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Thái Thụy đều có nhà văn hóa để tổ chức các hoạt động cộng đồng. Tuy nhiên, ở nhiều nhà văn hóa thôn, tổ dân phố chưa được trang bị đầy đủ thiết bị, khuôn viên nhỏ không đáp ứng được các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao quy mô thôn, tổ dân phố; nội dung hoạt động còn nghèo nàn, chủ yếu là tổ chức các cuộc họp chi bộ, đoàn thể. Nhằm góp phần đưa nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trở thành trung tâm học tập cộng đồng, là nơi thu hút người dân tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, vui chơi, giải trí nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần, cuối năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Thái Thụy đã ban hành nghị quyết, UBND huyện ban hành kế hoạch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố kiểu mẫu trên địa bàn huyện. Trong đó, đặt ra mục tiêu trong năm 2021 mỗi xã, thị trấn xây dựng một nhà văn hóa, tổ dân phố kiểu mẫu; phấn đấu từ những năm sau trở đi mỗi năm xây dựng từ 10 - 15% nhà văn hóa, tổ dân phố kiểu mẫu.

Sở dĩ các nhà văn hóa thôn thông thường thì nhà văn hóa thôn kiểu mẫu tại Thái Thụy bảo đảm các tiêu chuẩn về vị trí, diện tích quy hoạch, quy mô, trang thiết bị, cơ cấu tổ chức, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao... Trong đó có đầy đủ các hạng mục như sân khấu trong nhà và ngoài trời, khu vệ sinh, nhà để xe, sân chơi thể thao, vườn hoa, tường bảo vệ, các thiết bị âm thanh, ti vi, dụng cụ thể dục thể thao, hệ thống wifi miễn phí, thiết bị họp trực tuyến... Vì vậy, để xây dựng và mua sắm đầy đủ các hạng mục, thiết bị, các địa phương phải đầu tư kinh phí với số tiền từ 100 triệu đồng đến vài trăm



Nhà văn hóa kiểu mẫu thôn Gang, xã Thụy Ninh (Thái Thụy) được trang bị ti vi, camera để họp trực tuyến.

triệu đồng/nhà văn hóa kiểu mẫu. Do nguồn ngân sách các xã, thôn rất hạn hẹp nên việc xây dựng nhà văn hóa thôn kiểu mẫu được cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện chủ yếu dựa vào nguồn lực xã hội hóa, sự ủng hộ kinh phí, vật chất, công sức của nhân dân.

Đầu năm 2021, thôn Gang được xã Thụy Ninh lựa chọn xây dựng nhà văn hóa thôn kiểu mẫu. Khi mới mới bắt tay vào thực hiện, cấp ủy, chính quyền thôn gặp không ít khó khăn về nguồn kinh phí. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên việc xây dựng nhà văn hóa kiểu mẫu đã nhận được sự đồng thuận, chung tay góp sức của người dân và con em xa quê. Ông Ngô Hữu Mùi, Trưởng thôn Gang cho biết: Ở hạng mục nào khi xây dựng nhà văn hóa thôn kiểu mẫu cũng đều nhận được sự ủng hộ kinh phí, công sức của người dân. Có những gia đình ủng hộ hàng chục triệu đồng. Tổng kinh phí

xây dựng nhà văn hóa thôn kiểu mẫu của thôn Gang là 170 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 68 triệu đồng, còn lại 102 triệu đồng là từ nguồn xã hội hóa. Từ nguồn kinh phí huy động được đã giúp thôn Gang đầu tư, hoàn thiện các hạng mục của nhà văn hóa như: hệ thống sân khấu trong nhà, sân khấu ngoài trời, làn xe, sân tập, khu vệ sinh, trang bị đầy đủ trang thiết bị âm thanh, ti vi, wifi, dụng cụ tập luyện thể dục thể thao... qua đó đáp ứng nhu cầu tổ chức các sự kiện quy mô cấp thôn, các cuộc họp trực tuyến, hoạt động vui chơi, giải trí, tập luyện văn nghệ, thể thao của nhân dân. Bà Ngô Thị Bình, thôn Gang chia sẻ: Trước đây, khi nào thôn tổ chức họp mới mở cửa nhà văn hóa nhưng đến nay thì mở cửa hàng ngày để người dân đến vui chơi, tập luyện văn nghệ, thể thao. Thanh niên thì chơi bóng chuyền ngoài sân, chị em phụ nữ tập dân vũ, việc tập các điệu nhảy cũng rất thuận lợi

vi đã có ti vi kết nối internet để xem.

Theo ông Trần Ngọc Lâm, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Thái Thụy: 16 xã trong huyện chưa xây dựng đạt nhà văn hóa thôn kiểu mẫu hiện đang tích cực hoàn thiện các hạng mục, hạng mục, phần đầu hoàn thành trong năm 2021 theo đúng mục tiêu nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra. Để phấn đấu từ năm 2022 trở đi mỗi năm xây dựng từ 10 - 15% nhà văn hóa, tổ dân phố kiểu mẫu, thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, lựa chọn các thôn, tổ dân phố để xây dựng nhà văn hóa kiểu mẫu theo hướng thiết thực, hiệu quả. Trong quá trình triển khai xây dựng tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến thôn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố kiểu mẫu.

TRẦN TUẤN

Với quan niệm "Cho con một bụng chữ, còn hơn một hũ vàng", các thế hệ dòng họ Trần Tôn Phái Giáp ở xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư luôn coi trọng, chăm lo việc học tập của con em. Truyền thống hiếu học của dòng họ trở thành động lực để nhiều con em phấn đấu học tập, rèn luyện, trở thành những công dân có ích cho xã hội và đóng góp dựng xây quê hương.

Ông Trần Xuân Bình, trưởng tộc dòng họ Trần Tôn Phái Giáp cho biết: Dòng họ Trần Tôn Phái Giáp được hình thành từ lâu đời và có truyền thống khoa bảng từ xa xưa. Dòng họ hiện có trên 250 hộ với gần 1.000 nhân khẩu. Các gia đình sinh sống ở 8/11 thôn trên địa bàn xã, một số con em công tác ở xa quê hương. Điều đặc biệt là dòng họ có 40% số hộ theo đạo Công giáo, còn lại là các hộ lương dân. Xuất phát điểm của hầu hết các gia đình trong dòng họ là sản xuất nông nghiệp, điều kiện kinh tế khó khăn. Mặc dù vậy, việc học tập của con em luôn được các gia đình trong dòng họ coi trọng. Các gia đình luôn nỗ lực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho con em có môi trường học tập, giáo dục tốt.

Ông Trần Quyết Chiến, trưởng ban khuyến học dòng họ Trần Tôn Phái Giáp cho biết: Năm 2008, ban khuyến học dòng họ được thành lập với 13 thành viên. Từ khi thành lập, ban khuyến học liên hệ chặt chẽ với các gia đình, trường học trên địa bàn, nắm bắt số lượng, tình hình học tập của con em trong dòng họ. Ban khuyến học thường xuyên gặp gỡ, động viên, đón tiếp các gia đình, không phân biệt lương, giáo, gài, trai, cùng nhau quan tâm, tạo điều kiện tốt

# Dòng họ Trần Tôn Phái Giáp chú trọng làm khuyến học



Hàng năm, ban khuyến học dòng họ làm tốt công tác trao thưởng, tạo động lực cho con em trong dòng họ nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập và công tác.

Ảnh tư liệu

nhất cho con em học tập. Dòng họ vận động các gia đình, con em xa quê đóng góp, ủng hộ, xây dựng quỹ khuyến học, hiện có số dư trên 60 triệu đồng, tạo nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động khuyến học cho con em. Hàng năm, vào ngày lễ 2/9, dòng họ tổ chức tuyên dương, khen thưởng con em đạt thành tích cao trong học tập, người đạt giải thưởng về nghiên cứu khoa học, đạt học hàm, học vị cao. Năm 2019, với sự ủng hộ kinh phí của 1 thành viên, dòng họ đã tổ chức cho các gia đình có học

sinh đạt thành tích cao trong học tập viếng Lăng Bác và báo công Quốc Tử Giám (Hà Nội) nhằm giáo dục truyền thống hiếu học, khích lệ các cháu thi đua phấn đấu học tập. Các gia đình Công giáo, lương dân đều quan tâm việc học tập của con em. Bình quân mỗi năm, dòng họ có từ 50 - 70 cháu được khen thưởng. Hiện dòng họ có trên 100 người có trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; nhiều con em trong dòng họ đỗ đạt, thành công ở nhiều lĩnh vực như nghiên cứu khoa

học, y khoa, kinh doanh, nhiều người là bác sĩ, kỹ sư, giáo viên giỏi... Đặc biệt, dòng họ có hơn chục con em là sinh viên đang du học ở các nước: Mỹ, Pháp, Canada, Đức. Nhiều con em dòng họ thành đạt đã ủng hộ từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng góp phần xây dựng nông thôn mới tại quê hương như anh Trần Xuân Thủy, ông Trần Văn Huyền...

Anh Trần Xuân Thủy, dòng họ Trần Tôn Phái Giáp, hiện sinh sống tại Hà Nội cho biết, mặc dù ở xa nhưng mỗi dịp

QUỲNH LƯU

Tác phẩm tham dự cuộc thi "Báo chí viết về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập" năm 2021

# Tìm hướng đi linh hoạt cho "Tiếp sức mùa thi"

(nhandan.vn) Trong 20 năm triển khai, chương trình "Tiếp sức mùa thi" đã hỗ trợ gần 20 triệu thí sinh, người nhà thí sinh, tổ chức hơn 58.000 đội hình tình nguyện với sự tham gia của hơn 1 triệu thanh niên, sinh viên tình nguyện, đạt tổng số nguồn lực gần 200 tỷ đồng.



Ngày 4/11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Thanh niên và Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức tọa đàm "Hành trình 20 năm tiếp sức mùa thi".

Tại tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ, trao đổi nhiều kinh nghiệm, cách làm, mô hình hay trong triển khai chương trình "Tiếp sức mùa thi", qua đây đưa ra những sáng kiến cụ thể để phát triển chương trình theo hướng thiết thực, linh hoạt, hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn tới đây.

Đáng chú ý, ông Lê Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin và vận động doanh nghiệp tham gia vào chương trình; ông Trần Trọng Nguyễn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an với tham luận về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT của lực lượng công an nhân dân; Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận với kinh nghiệm hỗ trợ thí sinh huyện đảo Phú Quý...

Các ý kiến trong khuôn khổ tọa đàm còn làm rõ tình cảm đặc biệt mà các cấp bộ đoàn thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam gửi gắm đến những thế hệ tình nguyện viên nhằm tiếp tục gìn giữ, phát huy các giá trị tích cực để chương trình ngày càng phù hợp với bối cảnh xã hội, hỗ trợ toàn diện, đúng nhu cầu của thí sinh, người nhà thí sinh.